

QUỲNH PHỤ Thể dục thể thao quần chúng phát triển

Thời gian qua, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ có bước phát triển đáng kể; hoạt động luyện tập cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn, bóng đá... ở các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng sôi nổi; tỷ lệ người dân Quỳnh Phụ luyện tập TDTT thường xuyên đạt gần 40%.

Tại Quỳnh Phụ, hàng năm, từ cấp huyện đến các xã thường xuyên tổ chức các giải thi đấu TDTT quần chúng như cầu lông, bóng đá, điền kinh, cầu lông, bơi lội... Từ đầu năm đến nay, Quỳnh Phụ đã tổ chức và phối hợp tổ chức 14 giải TDTT quy mô cấp huyện, qua đó đã tuyển chọn, bồi dưỡng những vận động viên có năng khiếu tham gia thi đấu tại 5 giải thể thao quy mô cấp tỉnh, đạt nhiều thành tích cao. Ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Phong trào TDTT quần chúng gắn với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Sau 9 năm thực hiện chương trình xây dựng và Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện đã chủ động tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động, giao hữu thể thao giữa các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể, địa phương. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã ưu tiên dành quỹ đất để xây dựng các địa điểm tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, phát triển các loại hình câu lạc bộ TDTT quần chúng nhằm đáp ứng nhu cầu rèn luyện, nâng cao sức khỏe của nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh cho cán bộ và nhân dân.

Trong đó, nhiều hạng mục, công trình được đầu tư xây dựng hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa do các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, duy trì hoạt động. Nhiều năm qua, vào mỗi buổi sáng sớm và chiều tối, nhà thi đấu cầu lông của gia đình ông Nguyễn Hữu Khích ở thôn Lộng Khê 1, xã An Khê luôn sáng đèn phục vụ những người yêu thích môn cầu lông tại địa phương và khu vực lân cận. Ông Khích chia sẻ: Với tình yêu dành cho thể thao, năm 2015, tôi tự bỏ tiền đầu tư xây dựng nhà thi đấu cầu lông với diện tích gần 200m² trên đất của gia đình. Công trình đã đáp ứng nhu cầu luyện tập và thi đấu cầu lông, tạo không khí phấn khởi sau những giờ lao



Phong trào thể thao của nhân dân xã An Đông (Quỳnh Phụ).

động. Không chỉ là nơi rèn luyện, nâng cao sức khỏe, xây dựng nếp sống lành mạnh mà còn là địa chỉ sinh hoạt văn hóa, kết nối cộng đồng, tăng tình thân đoàn kết, nghĩa tình trong khu dân cư.

Phong trào TDTT quần chúng cũng được phụ nữ Quỳnh Phụ tích cực hưởng ứng. Bà Đinh Thị Hồng Thái, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chia sẻ: Các cấp hội đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình TDTT quần chúng, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Tiêu biểu như mô hình câu lạc bộ thiếu nữ thể thao, yoga, aerobic... được duy trì thường xuyên tại xã Quỳnh Xá, xã An Quý, thị trấn

Quỳnh Côi, đội bóng đá nữ của các xã An Đông, An Khê, An Ninh... Năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức 2 giải kéo co và bóng đá nữ toàn huyện, tạo sân chơi bổ ích, giúp chị em gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, qua đó khẳng định vai trò, tiếng nói và sự tự tin của phụ nữ trong các lĩnh vực của cuộc sống.

TRINH CƯỜNG

► 10 đội Việt Nam lọt vòng thi chung khảo "Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2019"

(chinhphu.vn) Ban tổ chức cuộc thi "Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2019" vừa công bố danh sách 10 đội sinh viên Việt Nam xuất sắc nhất vòng sơ khảo, giành quyền vào thi chung khảo cùng các đội đến từ các nước trong khu vực ASEAN.

Cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin năm 2019 có điểm nổi bật là sự tham gia của các đội tuyển sinh viên đại diện các nước trong khu vực ASEAN ở vòng thi chung khảo, sẽ được tổ chức ngày 19/11 tới tại Hà Nội.

Cụ thể, sau vòng thi sơ khảo tổ chức ngày 3/11, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (Vnisa) thông báo danh sách 10 đội tuyển sinh viên Việt Nam có số điểm cao nhất sẽ đua tài cùng các đội đại diện các nước trong khu vực ASEAN ở vòng thi chung khảo gồm: Đội Just Idu It! của Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; đội KMA PeBois của Học viện Kỹ thuật Mật mã cơ sở Hà Nội; đội UIT-BEAN của Đại học CNTT, Đại học Quốc gia TPHCM; đội Noobians đến từ Đại học Bách khoa TPHCM; đội Nupakachi đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội; đội H2DP đến từ Học viện Bưu chính viễn thông cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh; đội z3r0_night đến từ Đại học FPT cơ sở Hà Nội; đội Y45uno đến từ Học viện An ninh Nhân dân và 2 đội ISITDU, ISITDU2 cùng đến từ Đại học Duy Tân.

Theo bà Trần Thị Kim Phượng, Chánh văn phòng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, tính đến nay, theo giấy mời của Bộ Thông tin và Truyền thông đã có 7 nước ASEAN phản hồi sẽ tham gia vòng chung khảo cuộc thi. Tuy nhiên, số lượng cụ thể các đội thi của các nước ASEAN sẽ được Ban tổ chức chốt sau khi các đội có đăng ký chính thức về thành viên dự thi.

Theo thể lệ, trong vòng thi chung khảo "Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2019" diễn ra ngày 29/11/2019 tại Hà Nội, 10 đội sinh viên Việt Nam và các đội đại diện các nước ASEAN sẽ thi theo hình thức tranh công và phỏng vấn trực tiếp trong thời gian 8 tiếng liên tục.

Lễ tổng kết và trao thưởng cuộc thi sẽ diễn ra trong phiên bế mạc hội thảo quốc tế "Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2019", diễn ra chiều ngày 29/11 tại Hà Nội.

► Thu hồi thuốc Ibucine 400 không đạt tiêu chuẩn chất lượng



(chinhphu.vn) Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành thuốc Ibucine 400 do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Theo đó, căn cứ kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh về thuốc viên nén bao phim Ibucine 400 (Ibuprofen 400mg), SDK: VD-25569-16, số lô: 906019, NSX: 20/6/2019, HD: 20/6/2022 do Công ty TNHH dược phẩm USA-NIC (USA-NIC Pharma) sản xuất, mẫu thuốc Ibucine 400 do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh lấy tại Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dược phẩm Đạm Sơn không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan, tạp chất liên quan (vi phạm mức độ 3).

Do đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi toàn quốc thuốc viên nén bao phim Ibucine 400 (Ibuprofen 400mg) nêu trên do Công ty TNHH dược phẩm USA-NIC sản xuất.

Công ty TNHH dược phẩm USA-NIC gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trong vòng 18 ngày. Hồ sơ thu hồi thuốc gồm: Số lượng sản xuất, phân phối, ngay sản xuất, số lượng thu hồi, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng để mua thuốc theo quy định của Bộ Y tế về chất lượng và nguyên liệu làm thuốc.

Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, y tế các ngành thông báo các cơ sở kinh doanh, sử dụng thu hồi lô thuốc Ibucine 400 không đạt chất lượng nêu trên; kiểm tra và giám sát các đơn vị phân phối thuốc, đồng thời, xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành, báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

HOÀNG THIA
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH Xây dựng môi trường không khói thuốc

Thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) tỉnh Thái Bình năm 2019 - 2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo PCTHCTL tỉnh triển khai mạnh mẽ các hoạt động PCTHCTL đến các đơn vị, địa phương, qua đó hướng các đơn vị, địa phương thực hiện cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc.

Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đơn vị đã tập trung tuyên truyền đến cán bộ, nhân viên, người bệnh về tác hại của thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, nhân viên, người bệnh trong việc xây dựng môi trường không khói thuốc. Ông Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm cho biết: Trung tâm đã xây dựng kế hoạch PCTHCTL cụ thể, kiên trì và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo



Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá tại huyện Vũ Thư.

PCTHCTL ở đơn vị. Ngay từ đầu năm, Trung tâm đưa nội dung PCTHCTL vào quy chế cơ quan và chỉ tiêu thi đua, triển khai hiệu quả các quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và nơi công cộng. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, tư vấn về tác hại của thuốc lá và cai nghiện thuốc lá được thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, các bộ phận trong Trung tâm đã tổ chức ký cam kết không hút thuốc lá đến từng cán bộ, nhân viên. Các khoa, phòng, nơi công cộng trong khuôn viên Trung tâm đều treo biển "Cấm hút thuốc lá" tại vị trí dễ quan sát; khi có khách hàng hút thuốc lá thì cán bộ y tế, bảo vệ đơn vị nhắc nhở, đề nghị dừng hút thuốc tại đơn vị. Trung tâm thực hiện nghiêm ngặt không quảng cáo, không nhận khuyến mãi và không kinh doanh thuốc lá tại đơn vị.

Phòng Khám bệnh đa khoa của Trung tâm mỗi ngày đón tiếp trên 200 lượt người tới khám bệnh, cũng là nơi nhiều người có thể hút thuốc lá nhất. Bằng những hình ảnh trực quan, Trung tâm đã treo biển "Cấm hút thuốc lá" và quy định không hút thuốc lá ngay tại cổng ra vào, cử cán bộ nhắc nhở bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thực hiện môi trường không khói thuốc khi khám bệnh và điều trị tại đơn vị. Đến nay không còn hiện tượng hút thuốc lá trong khuôn viên Trung tâm. Đối với cán bộ Trung tâm, trước kia có tới hơn 70% cán bộ nam giới thường xuyên sử dụng thuốc lá theo thói quen, giờ đây đã bỏ hút thuốc lá thành công và giảm hút, chỉ còn khoảng 10% cán bộ còn

hút thuốc lá nhưng không hút tại đơn vị. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh với vai trò là đơn vị đầu mối trong hoạt động PCTHCTL đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai quyết liệt nhiều biện pháp xây dựng môi trường không khói thuốc. Hàng năm, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe (trước đây) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (hiện nay) đã phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện hàng trăm buổi truyền thông lồng ghép các hội thi tìm hiểu về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông PCTHCTL;

sản xuất và đăng tải nhiều thông điệp, phóng sự, tin, bài phổ biến kiến thức về PCTHCTL trên Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình, đài TTTH các huyện, thành phố... Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học đã đưa quy định cấm hút thuốc lá vào nội quy chung. Đã có 95% cơ quan, ban, ngành, đoàn thể kiện toàn ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc; gần 70% nhà hàng chấp hành xây dựng môi trường không khói thuốc; 68,5% bến xe thực hiện môi trường không khói thuốc. Xây dựng nhiều mô hình

Những năm qua, công tác xây dựng tổ chức quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bảo đảm an ninh trật tự tại các doanh nghiệp, trường học

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tỉnh (Ban Chỉ đạo 138) đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" bằng nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp. Xây dựng kế hoạch và tổ chức vận

động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các nội quy, quy chế bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, trường học; nâng cao ý thức cảnh giác trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Thượng tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở cơ quan, doanh nghiệp, trường học luôn được quan tâm về tuyển chọn con người, bảo đảm chế độ, chính sách, trang bị cơ sở vật chất để lực lượng này yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, toàn tỉnh có 21 mô hình tự quản về ANTT với hơn 2.000 người tham gia ở 89 cơ quan, doanh nghiệp, trường học; trong đó, 12 mô hình tốt, đội, câu lạc bộ, 5 mô hình liên kết, phối hợp bảo đảm ANTT, 3 mô hình học công nghiệp an toàn (với hơn 60 doanh nghiệp tham gia). Một số mô hình hoạt động tốt, góp phần bảo đảm ANTT trong



Bảo vệ Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 phối hợp với lực lượng công an tuần tra bảo đảm ANTT trên công trường.

các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Tiêu biểu là mô hình phối hợp bảo đảm ANTT tại Trung tâm Dịch vụ công nghiệp, Công ty TNHH Khai phá Đất Tín với các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Phúc Khánh, khu công nghiệp Nguyễn

Đức Cảnh và các phường Tiên Phong, Phú Khánh, xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình); mô hình đội sinh viên tự quản tại cụm khu nhà ở sinh viên thành phố Thái Bình thành lập cuối năm 2016, đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài

lực lượng quan trọng trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại cơ sở. Công an tỉnh còn thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong công tác bảo đảm ANTT, nhiều tổ, đội bảo vệ của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đã phối hợp cùng lực lượng công an tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, đạt được nhiều thành tích; nhiều đơn vị đã được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh khen thưởng.

NGUYỄN TÙNG